

Tagumpay sa buong mundo

Ang mabuting saya ay isang kautusan ni Cristo, at ito ay dapat na isa sa mga katangian ng mga Kristiyano sa mundong ito. Ang mga naniniwala kay Cristo ay hindi dapat magulo (Juan 14: 1). Ang mga paghihirap ng kasalukuyang mundo ay tiyak, gayunpaman, hindi sila dapat ihambing sa kaluwalhatian ng darating na mundo, kung saan ikaw ay kalahok.

Tagumpay sa buong mundo

Upang ulitin: Tumaas ka ulit, at ngayon ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos bilang isang anak, subalit, Kaniyang kalooban na hindi ka maalis sa mundo “Hindi Ko hinihiling na ilabas mo sila sa sanglibutan, ngunit iligtas ka nila mula sa kasamaan” (Juan 17:15). Bago sa mundong ito ang pagkakasunud-sunod ni Cristo ay malinaw: magsigasig ka, nalampasan ko ang mundo! (Juan 16:36).

Alam natin yan “Mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan kung kaya’t isinugo niya ang kanyang bugtong na Anak ...” (Juan 3: 16), upang ang bawat naniniwala kay Cristo ay hindi mapahamak at makakuha ng buhay na walang hanggan. Anong mundo ang mahal ng Diyos? Mahal ng Diyos ang sangkatauhan, ibig sabihin, minahal ng Diyos ang lahat ng mga lalaking ipinanganak ni Adan nang walang pagkakaiba (sangkatauhan = mundo).

Ikaw ay isa sa mga tao na minahal ng sobra ng Diyos, at hinatid si Kristo upang hindi ka mapahamak, dahil ito ang wakas ng sangkatauhan, dahil sa masisirang binhi ni Adan.

Ngayon, dahil nasa kay Cristo ka, hindi ka na bahagi ng sangkatauhan na nawala “Hindi sila taga-sanlibutan, na tulad ako hindi ako taga-sanlibutan” (Juan 17:16). Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, at ang mga naniwala ay nilikha muli bilang

mga espiritwal na tao, at tumigil sila na maging kabilang sa mundo ni Adan.

Naniniwala ka, ipinanganak kang muli at naging kasali ka sa likas na katangian at pamilya ng Diyos. Huminto ka sa pagiging anak ni Adan at naging anak ng Diyos kay Cristo (ang huling Adan), isang espiritwal na tao.

Si Cristo, bago ipinako sa krus, ay nanalangin sa Ama na sinasabi: “Hindi Ko hinihiling sa iyo na ilabas mo sila sa mundo, ngunit ilayo mo sila sa kasamaan” (Juan 17:15). Iyon ay, si Jesus ay malapit nang alisin sa mundong ito, ngunit ang mga naniwala sa kanya ay hindi aalisin sa mundong ito. Ipinapakita nito na, kahit na hindi ka pa nakuha sa mundong ito, hindi ka na kabilang dito (ang mundo).

Ikaw ay eksklusibong pag-aari ng Diyos, tinatakan ng ipinangakong Banal na Espiritu:

“... na siyang garantiya ng ating mana, para sa pagtubos ng pag-aari ng Diyos, sa papuri ng Kanyang kaluwalhatian” (Efe 1:14).

Bagaman hindi ka pa nakuha sa mundo, nakatakas ka na sa katiwalian dito.

“Para sa kung saan binigyan niya tayo ng mga dakila at mahahalagang pangako, upang sa pamamagitan nila kayo ay makibahagi sa banal na likas na katangian, sa pagtakas sa kabulukan, na sa pamamagitan ng pagnanasa ay nasa mundo” (2Pe 1: 4).

Palaging naaalala “... na tayo ay sa Diyos, at ang sanlibutan ay nasa isang masama” (1 Juan 5:19).

Hiniling ni Jesus sa Ama na huwag siyang alisin sa mundo at panatilihing malaya sa kasamaan. Sa ganitong paraan, magtiwala rin na si Jesus ang nagpapanatili sa iyo na hindi magalaw mula sa isa na masama (1 Juan 5:18).

Daig ni Hesus ang mundo at ikaw ay kasali sa tagumpay na ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na habang ikaw ay nasa mundong ito ay immune ka sa mga pagdurusa “Sinabi ko sa iyo ito, upang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa akin; sa mundo ay magdaranas ka ng mga paghihirap, ngunit magsigasig ka, nalampasan ko ang mundo” (Juan 16:33).

Ang mabuting saya ay isang kautusan ni Kristo at ito ay dapat na isa sa mga katangian ng mga naniniwala sa Kanya. Ang mga naniniwala kay Cristo ay hindi dapat istorbohin kapag nakatagpo sila ng mga problema sa buhay na ito (Juan 14: 1). Ang mga paghihirap ng mundong ito ay tiyak, gayunpaman, wala silang malapit sa kaluwalhatian ng darating na mundo, kung saan ikaw ay kalahok.

Daig mo ang mundo kung ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos “Mga maliliit na bata, kayo ay mula sa Diyos, at nadaig na ninyo sila; sapagkat mas malaki ang nasa iyo kaysa sa nasa sanglibutan ”(1 Juan 4: 4).

Ikaw ay higit pa sa isang nagwagi para sa isang nagmamahal sa iyo (Roma 8:37)!

Gayunpaman, mayroong isang mensahe sa alerto: “Huwag mong ibigin ang mundo o ang mundo ...” (1 Juan 2:15). Alam natin na si Cristo ay ang pagbabayad-sala para sa mga kasalanan ng buong mundo, ang sinumang tatanggap sa Kanya ay dahil mahal Niya Siya at mahal in ang bumuo sa Kanya.

Ang sinumang naniniwala kay Cristo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay kapareho ng pagmamahal sa Diyos. Ang sinumang nagmamahal sa Diyos ay hindi nagmamahal sa sanlibutan, ni kabilang siya sa sanlibutan, iyon ay, sapagkat nagawa niya ang kalooban ng Diyos, na maniwala sa ipinadala Niya, hindi mo ibig ang mundo. Ngunit para sa mga hindi nagmamahal sa mundo (sa mga naniniwala kay Cristo), nananatili itong hindi mahal in kung ano ang nasa mundo.

Upang hindi mahal in ang nasa mundo dapat mong sundin ang

rekomendasyon ni apostol Paul: “At ang mga gumagamit ng mundong ito, na para bang hindi nila ito inabuso, sapagkat ang hitsura ng mundong ito ay lumilipas” (1Co 7:31); “Ngayon ang mundo ay dumadaan, at ang pagnanasa nito ...” (1 Juan 2:17), ngunit mananatili kang magpakailanman kasama ni Cristo.

Nang ikaw ay ipinanganak ng Diyos, sinakop mo ang mundo at nagsimulang mamuhay sa espiritu. Samakatuwid, siya na nabubuhay sa espiritu (ebanghelyo), ay dapat ding lumakad sa espiritu “Sapagka’t ang bawa’t ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanglibutan; at ito ang tagumpay na nagwawagi sa sanglibutan, ang ating pananampalataya ”(1 Juan 5: 4).

Mayroon kang pananampalataya (pahinga) sa Diyos, at dahil dito, nalampasan mo na ang mundo. Ang gayong tagumpay ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Cristo, ang pananampalataya na mananaig sa mundo. Ngayon, mananatili sa iyo na maglakad sa mga kalalakihan sa paraang karapat-dapat sa bokasyong tinawag sa iyo. Iyon ay, huwag lumakad (kumilos) nang higit pa tulad ng ginagawa ng ibang mga Hentil, na gumagawa ng lahat ng uri ng pagkabulok at kawalanghiyaan (Efe 4: 1, 17)